



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด อบต.

สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	
บทนำ	
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
1.3 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	2-5
3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)	6-8
-รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านสาธารณสุข	9-10
6.1 แผนงานสาธารณสุข	
ภาคผนวก	
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจการม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับกฎหมายจัดตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปแล้ว เมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2564 นั้น **โครงการพัฒนา**” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ **“การเพิ่มเติมโครงการพัฒนา”** เป็นการ
เพิ่มเติมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่มีในแผนพัฒนาเป็นการเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ
ปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐ และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว

บทนำ

1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้ การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2

ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐ และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	<u>เป้าหมายที่ 9</u> สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ	1.คณะและชุมชน	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	<u>เป้าหมายที่ 9</u> สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ	2.อุตสาหกรรมและโยธา	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	หมวดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	<u>เป้าหมายที่ 2</u> ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมการเกษตร	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการและขีดความสามารถด้านการเกษตรและแปรรูปสัตว์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร	2.ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	3.การเกษตร	สำนักงานปศุสัตว์

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>เป้าหมายที่ 15 ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการป่าไม้และระบบนิเวศที่ยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อการกลายสภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นที่สภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>3.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.</p>	<p>4.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง</p>	<p>หมวดหมู่ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพที่รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ</p>	<p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>4.การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>5.การศึกษา ความสงบภายใน</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต</p>	<p>เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>5.ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน</p>	<p>6การศึกษา การศึกษากอง</p>	<p>กองการศึกษา</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต</p>	<p>เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>6.ส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>7การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>	<p>กองการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทาง สังคม	หมวดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น ลดลง และมีความคุ้มครอง ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม	เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่าง เพศ และเสริมอำนาจให้แก่ สตรีและเด็กหญิง	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่ มีคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคมและ ทรัพยากรมนุษย์	7.ส่งเสริมและ สนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ ด้อยโอกาสแลประ ชาชนในสังคมให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี	8.สังคม สงเคราะห์ งานทั่วไป	กอง สวัสดิการ ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่ มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีมี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา การเมือง - การ บริหาร	8.ส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากรใหม่ ที่คนคิดและ จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน สร้าง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	9.บริหาร งานทั่วไป	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่ มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีมี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา การเมือง - การ บริหาร	9.ส่งเสริมการมี ส่วนรวมของ ประชาชนในการ ปกครองระบบ ประชาธิปไตยและ การพัฒนาท้องถิ่น	10.สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพ มูลค่าสูง	เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าคนมี ชีวิตที่มีสุขภาพดีและ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุกคนในทุกวัย	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา สาธารณสุข	10.การสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของ ประชาชน	11 สาธารณสุข	สำนักปลัด
6 ยุทธศาสตร์	13 หมวดหมาย	17 เป้าหมาย	4 ยุทธศาสตร์	8 ยุทธศาสตร์	6 ยุทธศาสตร์	10 กลยุทธ์	11 แผนงาน	1 สำนัก/ 4กอง

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
อำเภอบ้านแทน จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ร.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) แผนงานเกษตรและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร												
2.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร.												
(1) แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ												
3.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.												
(1) แผนงานสร้างความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม และทรัพยากรมนุษย์												
4.1 กลยุทธ์...การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน												
4.2 กลยุทธ์...ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) แผนงานการศึกษา												
4.3 กลยุทธ์...ส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
4.4 กลยุทธ์...ส่งเสริมและสนับสนุน เด็กสตรีคนพิการ คนชราผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีความพอพิพิตได้.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์												
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	รวม 5 ปี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร												
5.1 กศยพ. ส่งเสริมและพัฒนามนุษย์คนดี และจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้												
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 กศยพ. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองระบบประชาธิปไตยและการ พัฒนาท้องถิ่น												
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
6.1 กศยพ. การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน												
1.1 แผนงานสาธารณสุข	-	-	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	160,000
รวม	-	-	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	160,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	160,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

- ก. ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางกรแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าคนเมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- 6.1 กลยุทธ์ การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการควบคุมโรคใช้เลือกออก เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าโรดใช้เลือกออก กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	วัตถุประสงค์	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6	-	20,000	20,000	-	20,000	ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของโรคใช้เลือกออก สาธารณสุขต่างกันต่างๆ	เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลได้ ได้รับความรู้ความเข้าใจถึง ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและ อันตรายของโรคใช้เลือกออก	สำนักงานปลัด ตำบล
2	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	วัตถุประสงค์	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6	-	-	-	20,000	-	ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลได้ ได้รับความรู้ความเข้าใจถึง ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและ และพัฒนาระบบสุขภาพที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด ตำบล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
3	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในโรงเรียนและชุมชน	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7	- (บาท)	20,000 (บาท)	20,000 (บาท)	20,000 (บาท)	2570 (บาท)	ร้อยละของจำนวนประชาชน ที่ได้รับบริการรู้ความเข้าใจถึง และพัฒนาระบบสุขภาพที่ดี ในชุมชน	สำนักปลัด ขอบบหลัก

ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒/๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู